

Phát huy vai trò nòng cốt trong bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới



Lãnh đạo Bộ đội Biên phòng tỉnh tặng phao tròn và áo phao cho ngư dân xã Nam Phú (Tiền Hải).

Trong những năm qua, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng (BĐBP) tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các đơn vị nắm chắc tình hình, triển khai đồng bộ, toàn diện các biện pháp công tác biên phòng nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, bảo vệ vững chắc toàn vẹn chủ quyền, an ninh biên giới biển của tỉnh.

Thực hiện Nghị quyết số 58/NQ-TW của Bộ Chính trị và Nghị định số 100/TTg, ngày 3/3/1959 của Thủ tướng Chính phủ về việc thống nhất các đơn vị bộ đội quốc phòng, công an biên phòng, cảnh sát vũ trang thành Công an nhân dân vũ trang (CANDVT), ngày 28/4/1959 Bộ Công an ban hành Nghị định số 181/CA thành lập CANDVT Thái Bình. Ngày 1/8/1959, Ủy ban Hành chính tỉnh đã long trọng tổ chức lễ thành lập CANDVT Thái Bình (nay là BĐBP tỉnh). Ban đầu, CANDVT tỉnh chỉ có hơn 300 cán bộ, chiến sĩ của Ty Công an và Tiểu đoàn 29 (Bộ đội địa phương Thái

Bình). Trong những năm tháng chiến tranh phá hoại ở miền Bắc, các đơn vị trực thuộc CANDVT tỉnh đã khẩn trương xây dựng hệ thống hầm, hào dài hàng nghìn mét để có động chiến đấu, bố trí thêm đài quan sát, viễn thông, vọng gác công khai, bí mật để phát hiện máy bay, tàu chiến địch từ xa cũng như hàng chục trận địa, hàng trăm hầm trú ẩn và cất giữ tài liệu. CANDVT tỉnh còn tiến hành các đợt bồi dưỡng, hướng dẫn cách phòng tránh, đánh máy bay địch, cấp cứu thương binh, chống tập kích, biệt kích qua đường biển; đồng thời, làm tốt công tác vận động quần chúng làm nền tảng phát huy phong trào "Toàn dân bảo vệ trị an, chống mọi âm mưu thủ đoạn của kẻ thù". Đóng quân ở đầu, cán bộ, chiến sĩ CANDVT tỉnh cũng luôn coi trọng công tác xây dựng hệ thống cấp ủy, chính quyền, đoàn thể đủ mạnh để làm nòng cốt xây dựng phong trào "Bảo vệ an ninh Tổ quốc".

Cùng với chiến công của quân và dân Thái Bình,

CANDVT tỉnh đã tham gia tháo gỡ hàng trăm quả mìn, thủy lôi; phối hợp cùng các lực lượng vũ trang trong tỉnh kịp thời trấn áp hàng chục vụ gây rối, gây bạo loạn, phân động, bảo vệ an toàn cơ quan, các công trình kinh tế - xã hội của tỉnh và tài sản, tính mạng của nhân dân. Không chỉ hoàn thành tốt nhiệm vụ trong tỉnh, nhiều chiến sĩ CANDVT tỉnh đã xung phong vào chiến trường chống Mỹ. Trong chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc và Tây Nam, CANDVT tỉnh đã bố sung hơn 2.000 lượt cán bộ, chiến sĩ lên đường ra mặt trận. Nhiều đồng chí đã chiến đấu, anh dũng hy sinh và mãi mãi yên nghỉ trên dải đất biên cương của Tổ quốc.

Trong giai đoạn hiện nay, các đơn vị BĐBP tỉnh đã tích cực, chủ động tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tăng cường quản lý bảo vệ chủ quyền an ninh biên giới vùng biển, tích cực đấu tranh chống vượt biên, vượt biển, trốn ra nước ngoài;

phối hợp đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, các loại tội phạm, giữ vững an ninh trật tự ở khu vực biên giới biển của tỉnh. BĐBP tỉnh làm tốt công tác tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương củng cố cơ sở chính trị, phát triển kinh tế - xã hội địa phương, tham gia phòng, chống lụt, bão và tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn...

Với những thành tích đạt được trong 60 năm qua (1/8/1959 - 1/8/2019), BĐBP tỉnh đã được Đảng, Nhà nước và các bộ, ban, ngành trung ương, địa phương tặng thưởng nhiều phần thưởng cao quý. Đặc biệt, BĐBP tỉnh được Đảng, Nhà nước tặng 35 huân chương, huy chương các loại; 41 lần được Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Tư lệnh BĐBP tặng bằng khen; 26 lần được Thủ tướng Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Chính phủ về "tăng cường chỉ đạo tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng, an ninh ở các xã, phường, biên giới, hải đảo", tạo ra sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường trang bị kỹ thuật và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Cùng với đó, coi trọng công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học... góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh coi trọng xây dựng cấp ủy,

trận biên phòng toàn dân vững mạnh, thời gian tới, BĐBP tỉnh tiếp tục chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về biên giới. Tích cực tham mưu cho cấp ủy, chính quyền các cấp kịp thời đề ra các chủ trương, biện pháp nhằm đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ vừa bảo vệ chủ quyền, an ninh trật tự vừa bảo đảm môi trường ổn định, tạo thuận lợi phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới theo xu thế phát triển kinh tế quốc tế của Đảng, Nhà nước, nhất là lĩnh vực phát triển kinh tế biển. Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường hoạt động ngày Biên phòng toàn dân, đẩy mạnh chương trình ký kết phối hợp với các ngành, đoàn thể: MTTQ tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh... nhằm thực hiện tốt Quyết định số 16/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Thủ tướng Chính phủ) và Chỉ thị số 15/CT-TTg của Chính phủ về "tăng cường chỉ đạo tăng cường phát triển kinh tế - xã hội, cũng cố quốc phòng, an ninh ở các xã, phường, biên giới, hải đảo", tạo ra sức mạnh tổng hợp xây dựng nền biên phòng toàn dân ngày càng vững chắc.

Trong công tác xây dựng lực lượng, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; tăng cường trang bị kỹ thuật và không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội. Cùng với đó, coi trọng công tác đào tạo cán bộ, nghiên cứu khoa học... góp phần nâng cao chất lượng tổng hợp, trình độ sẵn sàng chiến đấu của đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Trong xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh, Đảng ủy BĐBP tỉnh coi trọng xây dựng cấp ủy,

tổ chức cơ sở đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống, gắn với xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện. Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, giữ vững kỷ cương, sống có tình thương, để cao trách nhiệm" do Đảng ủy BĐBP phát động, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Trên cơ sở đó, xây dựng các tổ chức đảng trong sạch, vững mạnh, có năng lực lãnh đạo toàn diện và sức mạnh chiến đấu cao; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trí thức cấp cơ sở, có số lượng, chất lượng, cơ cấu hợp lý, có năng lực toàn diện phẩm chất chính trị đạo đức trong sáng, trung thành với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; luôn tiên phong gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động của đơn vị, làm nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Thực hiện tốt đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 đối với các tổ chức đảng trực thuộc Đảng bộ BĐBP tỉnh cũng như thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trong quá trình tổ chức đại hội Đảng tại các xã, thị trấn khu vực biên giới biển của tỉnh.

Tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống, bảo đảm mọi cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị kiên định vững vàng, đề cao ý chí trách nhiệm, tinh thần khắc phục khó khăn, gian khổ phấn đấu ngày càng hoàn thiện phẩm chất, nhân cách tốt đẹp của "Bộ đội Cụ Hồ" của chiến sĩ BĐBP trong thời kỳ mới, xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Bình.

Đại tá **VŨ KIM TÂN**
(Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh)

KIỂM TRA CÔNG TÁC...

(Tiếp theo trang 1)

về công tác giáo dụcQP - AN được tỉnh tổ chức thực hiện nghiêm túc, chặt chẽ. Việc ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, hội đồng giáo dụcQP - AN các cấp trong tỉnh kịp thời, đồng bộ, mang lại kết quả cao cho công tác giáo dụcQP - AN cho các đối tượng và toàn dân. Hội đồng giáo dụcQP - AN các cấp thường xuyên được kiện toàn đủ số lượng và chất lượng, hoạt động theo quy chế từng cấp. Việc tổ chức tuyên truyền, phổ biến kiến thứcQP - AN cho các đối tượng được thực hiện dưới nhiều hình thức đa dạng và phong phú, qua đó nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn dân đối với hai nhiệm vụ chiến lược xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Từ năm 2016 đến nay, đội ngũ cán bộ thuộc đối tượng 1, 2 tham gia bồi dưỡng kiến thứcQP - AN theo kế hoạch của trên bảo đảm 100% chỉ tiêu được giao. Công tác giáo dụcQP - AN cho học sinh, sinh viên được chú trọng, nâng cao chất lượng, trong đó hơn 236.000 học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh, đạt 100% chỉ tiêu. Riêng Trung tâm Giáo dụcQP - AN tỉnh đã tổ chức các khóa bồi dưỡngQP - AN cho gần 3.800 sinh viên Trường Đại học Thái Bình, Trường Cao đẳng Y tế Thái Bình, Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thái Bình...

Tại buổi làm việc, các thành viên Hội đồng Giáo dụcQP - AN tỉnh đã trao đổi, thảo luận các vấn đề đoàn công tác quan tâm; thống nhất các giải pháp nâng cao chất lượng giáo dụcQP - AN của tỉnh trong thời gian tới.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Tư lệnh Quân khu 3 đề nghị hội đồng giáo dụcQP - AN các cấp trong tỉnh tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo về thực hiện công tác quần sự, quốc phòng địa phương, coi trọng công tác giáo dụcQP - AN. Phát huy trách nhiệm của từng thành viên hội đồng giáo dụcQP - AN và vai trò tham mưu của cơ quan thường trực Hội đồng Giáo dụcQP - AN tỉnh và các huyện, thành phố trong xây dựng kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng kiến thứcQP - AN cho các đối tượng. Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dụcQP - AN cho các đối tượng, nhất là chú trọng, thực hiện các tôn giáo, công nhân các khu công nghiệp. Nâng cao chất lượng giáo dụcQP - AN cho học sinh, sinh viên bảo đảm đúng, đủ nội dung, chương trình theo quy định, kết hợp giữa học tập nội dung giáo dụcQP - AN với kiến thức lịch sử, truyền thống cách mạng. Các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thứcQP - AN trên các phương tiện thông tin đại chúng...

Tiếp thu các ý kiến đánh giá, nhận xét, kiến nghị của đoàn công tác về việc thực hiện công tác giáo dụcQP - AN trên địa bàn tỉnh, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Giáo dụcQP - AN tỉnh yêu cầu thành viên hội đồng giáo dụcQP - AN các cấp trong tỉnh tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, khắc phục những tồn tại, hạn chế để nâng cao hiệu quả công tác này.

Tiếp vốn cho cựu chiến binh phát triển kinh tế



Mô hình nuôi ếch của thương binh Đoàn Xuân Tú (xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải).

Những đồng vốn tuy nhỏ nhưng đã giúp các cựu chiến binh (CCB) phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập. Đó là một trong những nhiệm vụ được Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh triển khai, ủy thác qua Hội CCB để thực hiện cho vay đối tượng chính sách là hội viên hội CCB.

Chúng tôi đến thăm mô hình nuôi ếch của thương binh Đoàn Xuân Tú (thôn Tam Đồng, xã Vũ Lăng, huyện Tiền Hải) - thành viên tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Tam Đồng do Hội CCB xã Vũ Lăng quản lý. Sau 7 năm tham gia chiến trường, năm 1979, mang thương tật trên mình, ông Tú xuất

ngũ trở về địa phương. Trên quy mô 1ha đất chuyển đổi, ông đã đào ao thả cá, trồng cây và chăn nuôi gần 100 con lợn. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi nên đầu năm 2019 ông chuyển sang nuôi ếch với quy mô 1.000 con từ 50 triệu đồng vốn vay giải quyết việc làm của Ngân hàng Chính sách xã hội (CSXH). Thương binh Đoàn Xuân Tú tâm sự: Được sự tạo điều kiện của Hội CCB xã Vũ Lăng, tôi được vay vốn của Ngân hàng CSXH với thủ tục vay rất đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện, từ đó gia đình tôi có điều kiện phát triển kinh tế, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Cũng như thương binh

Đoàn Xuân Tú, CCB Nguyễn Ngọc Quý (thôn An Nhân Bình, xã Bắc Hải, huyện Tiền Hải) dẫn thân vào mặt trận kinh tế để giảm nghèo, làm giàu chính đáng trên chính mảnh đất quê hương mình. Nhắc đến ông, cả xã Bắc Hải không ai không biết bởi bản tính chịu khó, không ngại bần tiện hơn để có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 14.300 hội viên CCB được vay vốn của Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ đến ngày 30/6 đạt 415,124 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để nguồn vốn vay được sử

Ông Vũ Văn Thuận, Phó Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội Chi nhánh tỉnh

Hoạt động ủy thác của Hội CCB trong những năm qua đã đạt được nhiều kết quả đáng khích lệ với các chương trình cho vay chủ yếu tập trung vào hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo và một phần cho vay giải quyết việc làm. Nhờ có vốn vay, hội viên hội CCB trên địa bàn tỉnh đã có điều kiện phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập và cải thiện chất lượng cuộc sống.

Ông Nguyễn Đức Cứu, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Kiến Xương

Hội CCB huyện Kiến Xương hiện đang quản lý 47.838 tỷ đồng vốn vay ưu đãi của Chính phủ với gần 1.600 hội viên được vay vốn thông qua 51 tổ tiết kiệm và vay vốn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ ủy thác, Hội luôn bình xét cho vay đúng đối tượng; đồng thời, chủ động phối hợp cùng cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo các thành viên vay vốn tập trung phát triển kinh tế. Vì thế, đến nay toàn Hội không phát sinh nợ quá hạn, hội viên luôn trả nợ gốc và lãi đúng thời hạn.

Cựu chiến binh Nguyễn Đình Thường (thôn Bạch Long, xã Đông Hoàng, huyện Tiền Hải)

Được vay 50 triệu đồng từ chương trình cho vay giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH qua tổ tiết kiệm và vay vốn thôn Bạch Long do Hội CCB xã Đông Hoàng quản lý, tôi đã đầu tư vào nuôi ngao thương phẩm, ngao giống và ngao đẻ. Tôi mong muốn được vay với hạn mức cao hơn, lãi suất thấp hơn để có điều kiện mở rộng quy mô sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

triển chăn nuôi với quy mô hơn 100 con ngan; không chỉ nâng cao chất lượng cuộc sống cho gia đình, CCB Nguyễn Ngọc Quý còn tạo việc làm cho 6 lao động với thu nhập 200.000 đồng/người/ngày. CCB Nguyễn Ngọc Quý chia sẻ: Được vay 50 triệu đồng từ chương trình giải quyết việc làm của Ngân hàng CSXH qua tổ tiết kiệm và vay vốn thôn An Nhân Bình do Hội CCB xã Bắc Hải quản lý, tôi đã đầu tư mua nguyên vật liệu để sản xuất gạch không nung. Tôi rất cảm ơn Đảng và Chính phủ đã ban hành những chính sách rất đúng, hợp lòng dân và mong muốn được vay với hạn mức cao hơn, lãi suất thấp hơn để có điều kiện mở rộng sản xuất, nâng cao thu nhập cho gia đình.

Trên địa bàn tỉnh hiện có hơn 14.300 hội viên CCB được vay vốn của Ngân hàng CSXH với tổng dư nợ đến ngày 30/6 đạt 415,124 tỷ đồng. Ông Nguyễn Văn Hán, Chủ tịch Hội CCB tỉnh cho biết: Để nguồn vốn vay được sử

đích và đúng đối tượng thụ hưởng, các cấp hội CCB - nhất là cấp cơ sở đã phối hợp có hiệu quả với cán bộ lao động - thương binh và xã hội, các thôn và tổ dân phố nắm chắc đối tượng, tham mưu cho ban giám nghèo cùng cấp chỉ đạo, rà soát chặt chẽ việc bình xét trước khi vay. Bên cạnh đó, Hội CCB tỉnh còn chỉ đạo các cấp hội gắn việc kiểm tra, giám sát công tác hoạt động vay vốn; phối hợp cùng các ban, ngành, đoàn thể và Ngân hàng CSXH thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát do ban đại diện hội đồng quản trị Ngân hàng CSXH xác định. Đồng thời, tích cực chỉ đạo các cấp hội kịp thời đôn đốc các khoản vay đến hạn và gặp gỡ, ký cam kết trả nợ đối với các hộ vay chây ỳ. Chính vì thế, tỷ lệ nợ quá hạn do hội CCB quản lý giảm dần qua từng năm, đến nay chỉ còn 481 triệu đồng, giảm 6 triệu đồng so với thời điểm 31/12/2018, chiếm tỷ lệ 0,11% dư nợ do hội CCB quản lý.

Hồng Lý, huyện Vũ Thư), Đinh Thị Thời (phường Kỳ Bá, thành phố Thái Bình), Phan Văn Mạn (xã Thủy Ninh, huyện Thái Thụy), Nguyễn Văn Quân (xã Quỳnh Khê, huyện Quỳnh Phụ)... Thông qua việc thực hiện các chương trình cho vay ưu đãi của Chính phủ đã góp phần quan trọng giúp hội viên CCB vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng trên mảnh đất quê hương.

